



ข่าวคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร



โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓-๔ โทรสาร ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓ E-mail debt25.2562@gmail.com

วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สผ.) ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา คณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมพิจารณา เรื่อง การแก้ไขปัญหานี้สินผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้



๑. ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ให้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินต่าง ๆ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและการเร่งปรับโครงสร้างหนี้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบฯ โดยได้กำหนดมาตรการขั้นต่ำให้สถาบันการเงินดำเนินการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจ SMEs และสินเชื่ออื่น ๆ ซึ่งยังไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกินกว่า ๙๐ วัน (ยังไม่เป็น NPL) แต่ยังคงมีสถาบันการเงินบางแห่งไม่ดำเนินการตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ไม่ครอบคลุมลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อน



ข่าวคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ

สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓-๔ โทรสาร ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓ E-mail debt25.2562@gmail.com

๒. โดยที่ผู้ประกอบการประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในชุมชนจำนวนมาก ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ และไม่สามารถเข้าถึง มาตรการของรัฐในการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อได้จากเงื่อนไขและหลักเกณฑ์บางประการ ทำให้ ผู้ประกอบการหลายรายประสบผลขาดทุน และต้องหยุดดำเนินกิจการไป ส่งผลต่อรายได้ของภาคแรงงาน ทำให้เกิดปัญหาการว่างงานและการย้ายถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว

๓. ตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการเยียวยาเงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด ๑๙ ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา ๓๓ ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยกำหนดให้ ผู้ประกันตนลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือตามช่องทางที่กำหนด แต่ปัจจุบันมีผู้ประกันตนหลายราย ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการดังกล่าว

โดยจากการพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรเชิญหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป รวมทั้งควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงสิทธิที่จะได้รับความ ช่วยเหลือจากรัฐอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนรู้และใช้สิทธิของตนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการ ที่รัฐกำหนดไว้ ตลอดจนเห็นควรหารือไปยังคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจนเพื่อพิจารณามาตรการและแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เนื่องจากเห็นว่ากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจน เป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่ประสบปัญหาความ เดือดร้อน และโดยที่มาตรการของรัฐในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ เป็นเพียงมาตรการระยะสั้น ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ในขณะที่การฟื้นฟูศักยภาพในการหารายได้และสภาพเศรษฐกิจ ทางการเงินของประชาชนจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและมาตรการในการดำเนินการ ซึ่งหากพ้นกำหนดระยะเวลา ที่รัฐได้ให้ความช่วยเหลือแล้ว ลูกหนี้ผู้ได้รับผลกระทบอาจต้องกลับเข้าสู่ภาวะวิกฤติอีกครั้งหนึ่ง จึงควรมีการ พิจารณามาตรการที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ในระยะยาว เพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้สินเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การกำหนดเรื่องที่พิจารณาของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติให้จัดประชุมในวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องจากเป็นวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี และนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ

สำนักกรรมการ ๑

วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อมูล ณ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา